



ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๓๓

สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังและการแยกคุมขัง การเลื่อนหรือ
ลดชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดวันต้องโทษจำคุก และการพักการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้รับหนังสือจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
หรือกรณีหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีหนังสือขอความร่วมมือให้ศาลแจ้งรายชื่อ
ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ผู้บัญชาการเรือนจำหรือผู้อำนวยการ
ทัณฑสถานฯ ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังและการแยกคุมขัง การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดวัน
ต้องโทษจำคุก และการพักการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานศาลยุติธรรมขอเรียนว่า อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามระเบียบฯ ต้องอาศัย
ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการศึกษาวิเคราะห์พฤติการณ์ผู้ต้องขังและต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของ
ผู้ต้องขังแต่ละประเภท รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและความสามารถในการกลับไปอยู่ในสังคม
ปกติได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน ประกอบกับบทบาทหน้าที่หลักของศาลยุติธรรม
เป็นเรื่องของการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลาง สามารถอำนวยความสะดวก
ให้แก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ต้องไม่อคติกับคู่ความฝ่ายใด รวมทั้งต้องไม่มี
ประโยชน์เกี่ยวข้องกับคดีทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ นี้ มีผลกระทบ
ต่อสิทธิของผู้ต้องหา ทำให้อาจเกิดเป็นคดีความในชั้นศาลได้ การที่จะทำให้เกิดความเคลือบแคลงข้อสงสัย
เกี่ยวกับความเป็นกลางในการทำหน้าที่ของศาลยังไม่เหมาะสมนัก ด้วยเหตุนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงไม่มี
นโยบายในการสั่งการหรือมอบหมายให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทุกหน่วยงานในสังกัดเป็นผู้แทน
สำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อเข้าร่วมในคณะกรรมการตามระเบียบฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจำแนกลักษณะ
ผู้ต้องขัง และการตรวจสอบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ขอได้แจ้งให้ผู้พิพากษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอฉิม อินทุตติ)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนประสานความร่วมมือทางกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๘๕๐๖ โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๒๖๒